

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑ ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่สำคัญ	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/มีโครงการที่จะปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผลความจำเป็นในการปรับปรุง/ยกเลิก	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ/โทรศัพท์	รูปแบบการจัดเก็บ	ช่วงเวลาการจัดเก็บ	ยุทธศาสตร์/IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
๑	กจ.	- ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - การรับ-คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ระบบตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (http://๑๐๓.๒๘.๑๐๑.๑๐/rajana/)		ในระยะหลังเกิดข้อขัดข้องในการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้	- ข้อมูลปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ - จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขระบบให้สามารถดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้	กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ๕๐๓๗๓	Database, Web Application	ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๗)
๒	สตร.	-ประวัติของผู้ร้องทุกข์/ผู้ถูกร้องเรียน - รายละเอียดการร้องทุกข์ - งานประสานการแก้ไขปัญหา ร้องเรียนร้องทุกข์	๑.ระบบฐานข้อมูลรับและติดตามเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม (http://www.damrongdham.moi.go.th) ๒.ระบบรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (http://www.damrongdham.moi.go.th/service)	ศูนย์ดำรงธรรม อัจฉริยะ	ยกระดับการให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดให้เป็นรูปแบบอัจฉริยะ	๑.กิจกรรมเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๒. กิจกรรมประมวลผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นการพัฒนาระบบรายงานและสารสนเทศผู้บริหาร ๓. กิจกรรมเชื่อมโยงสายด่วน ๑๕๖๗ ลงในพื้นที่ระดับจังหวัดและอำเภอ ๔. กิจกรรมพัฒนาระบบ Chat bot	ศตธ. มท ๕๐๘๘๒	Database, Web Application	รายวัน	๓/๔	๓	๓.๒(๙), ๓.๒(๑๒)

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่เป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ /โทรศัพท์	รูปแบบ การ จัดเก็บ	ช่วงเวลา การ จัดเก็บ	ยุทธศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
	สตร.	ประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน -รายงานสรุป/ผลการดำเนินงาน ประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน -รายงานผลตรวจติดตามฯ กนจ. ปีละ ๒ ครั้ง	ระบบการตรวจราชการ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) (http://๑๐๓.๒๘.๑๐๐. ๘๑/einspection /index.php)	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เนื่องจากข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันระบบไม่ได้มีการปรับปรุงมาเป็นระยะเวลา ๘ ปีแล้ว	ต้องการปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการรายงานผลการตรวจราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต	กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ ๕๐๔๕๗	Database, Web Appli-caiton, Microsoft word, Acrobat (PDF)	ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๑๒)
๓	สน.	คลิปโทรทัศน์ - สารคดี เทิดพระเกียรติ - คลิปองค์ความรู้ ต่าง ๆ	http://www.pr.moi.go .th/ mtknowtv.htm	ต้องการเพิ่มพื้นที่ เก็บข้อมูลใน รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน ๕๐๐ GB	เริ่มดำเนินการ ปี ๒๕๖๒	กลุ่มงานเผยแพร่ การ ประชาสัมพันธ์ ๕๐๕๓๓	เว็บไซต์ บริการ วิดีโอ (Youtube)	- สารคดี เทิดพระเกียรติ ปี ละ ๑ ครั้ง - คลิป องค์ ความรู้ ปีละ ๑ ครั้ง	๓/๑	๓	๓.๒(๕)	

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ/โทรศัพท์	รูปแบบการ จัดเก็บ	ช่วงเวลา การจัดเก็บ	ยุทธศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
๔	สบจ.	- การวัดระดับการพัฒนาระหว่างจังหวัด (Comparative Benchmarking) ตามแผนฯ ๑๒ - การวัดระดับการพัฒนาศักยภาพภายในจังหวัด (Competitive Benchmarking) - การวัดระดับการพัฒนาจังหวัดต่อประเด็นสำคัญ (Agenda Benchmarking)	โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ (http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking๒๕๖๑/#aboutproject)	อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	เพื่อปรับปรุงเครื่องมือในการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	-ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดแผนฯ ๑๒ ที่มีอยู่เดิม จำนวนไม่น้อยกว่า๖๕ ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๓ รายการ ให้เป็นปัจจุบัน -จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามกรอบแผนฯ ๑๒	กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ๕๐๕๘๘๔	Database, Web Application	ทุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูล/ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง	๒/๕	๒	๓.๑(๓)

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่เป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ/โทรศัพท์	รูปแบบการ จัดเก็บ	ช่วงเวลา การจัดเก็บ	ยุทธศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
๕	กพร.	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) (ใหม่)	ฐานข้อมูลข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย (http://๑๐๓.๒๘.๑๐๑.๑๐/moiict/kpi_web/index.asp)	ฐานข้อมูลข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย (http://www.psdg.moi.go.th/)	เพื่อให้สอดคล้องกับ-ข้อเท็จจริงในการดำเนินการในปัจจุบัน	ปรับเปลี่ยนลิงค์ของชุดฐานข้อมูลให้ถูกต้อง	กพร.สป. ๕๐๒๕๒	Database, Web Appli- caiton	๑๒ เดือน (รอบปีงบประมาณ)	๓/๔	๓	๓.๑(๕)
		ข้อมูลผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA	ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (http://๑๐๓.๒๘.๑๐๑.๑๐/moiict/kpisystem/index.asp)	ต้องการปรับปรุงในปี ๒๕๖๔	เนื่องจากข้อมูลผลการดำเนินงาน PMQA มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา จึงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ประสานงานและส่งข้อมูลให้ ศสส.สป. นำเข้าใน เว็บไซต์/ระบบฐานข้อมูลฯ ควบคุมกับการนำเข้าข้อมูลในเว็บไซต์ของ กพร.สป. http://www.psdg.moi.go.th/opdc/opdc/index๑.php	- กพร.สป. ๕๐๒๕๑ - กลุ่มพัฒนาและมาตรฐานฯ กยศ. ๕๑๔๒๙	Database, Web Appli- caiton	- ราย ๖ เดือน - ราย ๙ เดือน - ราย ๑๒ เดือน	๓/๔	๓	๓.๑(๕)

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่สำคัญ	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ /โทรศัพท์	รูปแบบ การ จัดเก็บ	ช่วงเวลา การ จัดเก็บ	ยุทธ ศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
	กพร.	ข้อมูลการพัฒนา โครงสร้างการแบ่ง ส่วนราชการ (ใหม่)	ระบบฐานข้อมูลการ พัฒนาโครงสร้าง การแบ่งส่วน ราชการ (ใหม่)	พัฒนาระบบฐานข้อมูล ใหม่ เพื่อจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับพัฒนา โครงสร้างการแบ่งส่วน ราชการของกระทรวง มหาดไทย แบ่งออกเป็น ๑. กฎกระทรวงแบ่ง ส่วนราชการของส่วน ราชการในสังกัด มท. ๒. กฎ ระเบียบและ หนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้องกับการแบ่ง ส่วนราชการภายในกรม	เพื่อให้สามารถ สืบค้น และศึกษา ย้อนหลังได้	ศสส.สป. อนุเคราะห์ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน โดยทาง กพร.สป. เป็น หน่วยงานแจ้งความ ต้องการ/ให้ข้อมูล เก็บข้อมูลใน ลักษณะของ Data เพื่อการสืบค้น ไม่ ใช้ Data เพื่อการ ประมวลผล	- กพร.สป. ๕๐๒๕๑ - กลุ่ม พัฒนาและ มาตรฐานฯ กยส. ๕๑๔๒๙	Database, Web Appli- caiton	รายปี	๓/๔	๓	-
	กพร.	การถ่ายทอด ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายไปสู่ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ของ สป.มท.	-	ต้องการจะพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	เพื่อให้ครอบคลุม ทั้งการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของ สป. มท. ผู้การติดตาม และประเมินผล และการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการทั้ง ระบบ	- มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ ในการเก็บข้อมูลผล การดำเนินการใน รูปแบบของ doc และ .pdf - สามารถ Upload /Download ข้อมูล รวมทั้งมีการรวบรวม ข้อมูลของแต่ละปี และแยกเป็นราย หน่วยงานเพื่อสะดวก ในการค้นหา - กพร.สป. จะแจ้ง ความต้องการในการ ดำเนินการ โดยมี ศสส.สป. เป็น หน่วยงาน จัดทำ ระบบให้	- กพร.สป. ๕๐๒๕๙ - กลุ่ม พัฒนาและ มาตรฐานฯ กยส. ๕๑๔๒๙	Database, Web Appli- caiton	- ๖ เดือน - ๑๒ เดือน	๓/๔	๓	๓.๒(๖)

๑.๒ ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่ไม่ต้องการปรับปรุง

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/มีโครงการที่จะปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผลความจำเป็นในการปรับปรุง/ยกเลิก	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ/โทรศัพท์	รูปแบบการจัดเก็บ	ช่วงเวลาการจัดเก็บ	ยุทธศาสตร์/IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
๑	กก.	การรับ-ส่งหนังสือภายในหน่วยงานในสังกัด สป.มท.	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (http://e-saraban.moi.go.th)			เริ่มใช้ ๒ ธ.ค. ๖๒	- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๕๐๓๑๑, ๕๐๒๓๙ - กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก ๕๐๓๐๔	Database, Web Application	รายวัน	๓/๔	๓	๓.๒(๙)
		การจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของหน่วยงานในรูปแบบแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้	ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (http://e-docs.moi.go.th:๘๐๘๐/share/page/)			เริ่มใช้ ๒ ธ.ค. ๖๒	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๕๐๓๑๑	Database, Web Application	รายวัน	๓/๔	๓	๓.๒(๑๒)
		การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้ของทางราชการต่อประชาชน	ระบบฐานข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (http://www.oic.go.th/INFOCENTER๗/๗๓๓)				ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๕๐๓๐๗	Database, Web Application	รายวัน	๓/๔	๓	๓.๒(๑๒)

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบการจัดเก็บ	ช่วงเวลาการจัดเก็บ	ยุทธศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
๒	กจ.	การประเมินผล การปฏิบัติราชการ ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ของ ข้าราชการ สป.มท.	ระบบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ของข้าราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย (http://assess.moi.go.th/assess_๓๖๐/)				กลุ่มงาน พัฒนาระบบ บริหารผลการ ปฏิบัติงาน กจ.สป. ๐๒๖๒๒ ๐๙๓๕, ๕๐๘๐๒	Database, Web Appli- cation	ราย ๖ เดือน	๓/๔	๓	๓.๒(๗)
		ค่านำหน้า ชื่อ-สกุล เล่ม ตอน หน้า วัน เดือน ปีที่ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา	การสืบค้นผู้ได้รับ พระราชทานเหรียญ พิทักษ์เสรีชนและ เหรียญราชการ ชายแดน (http://๑๐๓.๒๘.๑๐๑.๑๐/hrsearch/)				กลุ่มงาน สวัสดิการ และ ประโยชน์ เกื้อกูล ๕๐๓๘๒	Database, Web Appli- cation	ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลง	๓/๔	๔	๓.๒(๗)
		รายนามข้าราชการ ระดับสูง	ข้อมูลรายนาม ข้าราชการระดับสูง (http://www.personnel.moi.go.th/name_mahadthai/menu_name.htm)			ข้อมูล ณ ปัจจุบัน	กลุ่มงาน บรรจุ แต่งตั้งและ ข้อมูล บุคคล ๕๐๓๖๒	Web Appli- cation	ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๗)
		ประกาศ เกษียณอายุราชการ	ข้อมูลประกาศ เกษียณอายุ ข้าราชการ (http://www.personnel.moi.go.th/work/work๓๗/data/menudata.htm)			ข้อมูล ณ ปัจจุบัน	กลุ่มงาน บรรจุ แต่งตั้งและ ข้อมูล บุคคล ๕๐๓๖๒	Web Appli- cation	ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๗)

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบ การจัดเก็บ	ช่วงเวลา การ จัดเก็บ	ยุทธ ศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
๓	กค.	การจัดการด้านการเงินการคลัง ด้านงบประมาณ การ บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหาร ทรัพยากรของภาครัฐ	ระบบบริหาร การเงินการคลัง ภาครัฐสู่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) (http://www. gfmis.go.th/)			ใช้ระบบกลางจาก กรมบัญชีกลาง		Database ของกรม บัญชีกลาง	ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	-
		การจองห้องประชุม	ระบบจองห้อง ประชุม อิเล็กทรอนิกส์ (http://e-meeting. moi.go.th)			เริ่มใช้ ๒ ธ.ค. ๖๒	- กลุ่มงาน บริหารการ พัสดุ ๕๐๖๕๖	Database, Web Appli- caiton	ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๑๒)
๔	ตท.	ข้อมูลจำนวนเมืองที่ เมืองน้องระหว่าง จังหวัดในประเทศไทย และ ต่างประเทศ	ระบบเว็บไซต์ของกอง การต่างประเทศ (http://www. fad.moi.go.th/ index.php/ blogsister)			ข้อมูล ณ ปัจจุบัน	กลุ่มงาน กิจการ ต่างประเทศ ๕๐๔๑๓	MS Word และ Acrobat Adobe	ทุกปีงบประมาณ	๑/๔	๓	๓.๒(๕)
		ข้อมูลด้าน กระบวนการ สนับสนุนนโยบายผู้ อพยพและหลบหนี เข้าเมือง	ระบบเว็บไซต์ของกอง การต่างประเทศ (http://www. fad.moi.go.th/ Images/PTC/OCDP Slide.compressed. pdf)			ข้อมูล ณ ปัจจุบัน	กลุ่มงาน ประสาน นโยบาย ผู้อพยพและ หลบหนีเข้า เมือง ๕๑๑๖๑๒	Acrobat (PDF), Database, Web Appli- caiton	ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลง, รายเดือน	๑/๔	๓	๓.๒(๕)

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบ การจัดเก็บ	ช่วงเวลา การ จัดเก็บ	ยุทธ ศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
	ตท.	- รายชื่อจังหวัด ชายแดนที่ติดต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้าน - พื้นที่ที่ติดต่อ - เวลาเปิด-ปิดของ จุดผ่านแดนแต่ละ จุด - ประกาศของทาง ราชการ	ระบบฐานข้อมูล จุดผ่านแดน (http://๑๐๓.๒๘.๑๐๑.๑๐/bordercross/)				กลุ่มงาน ความสัมพันธ์ กับประเทศ เพื่อนบ้าน ๕๐๔๑๔, ๕๐๔๑๖	Database, Web Appli- caiton	ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลง	๑/๔	๔	๓.๒(๑)
		มหาดไทยขับเคลื่อน การเป็นประธาน อาเซียน	ระบบเว็บไซต์ของกอง การต่างประเทศ (http://www.fad.moi.go.th/index.php/aseannews)				กลุ่มงาน อาเซียน ๕๐๔๒๐	Microsoft Office, PDF, ไฟล์รูปภาพ	ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลง	๑/๔	๓	-
๕	สน.	รายการวิทยุเสนอ ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ผลงาน นโยบาย และภารกิจของ มท.	รายการวิทยุ On Web (http://www.pr.moi.go.th/mtradio.htm)				กลุ่มงาน เผยแพร่ การ ประชาสัมพันธ์ ๕๐๕๓๓	Web Site	ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลง, รายวัน	๓/๔	๓	๓.๒(๕)
		คลังข่าวมหาดไทย	ระบบจัดเก็บและ ค้นหาเอกสารการ ประชาสัมพันธ์ (http://newskm.moi.go.th/)				กลุ่มงาน เผยแพร่การ ประชาสัมพันธ์ ๕๐๕๓๓	Database, Web Appli- caiton	ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลง, รายวัน	๓/๔	๓	๓.๒(๕)

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบการจัดเก็บ	ช่วงเวลาการจัดเก็บ	ยุทธศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
	สน.	เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ - วารสารจดหมาย ข่าวมหาดไทย (E-book) - กฐินมหาดไทย (E-book) - เอกสารองค์ ความรู้ต่าง ๆ	http://www.pr.moi.go.th/printmedia๑.htm			เริ่มดำเนินการ ปี ๒๕๖๒	กลุ่มงาน เผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ ๕๐๕๓๓	- PDF - website	-วารสาร จดหมาย ข่าว เดือนละ ๒ ครั้ง - กฐิน มหาดไทย ปีละ ๑ ครั้ง - เอกสาร องค์ความรู้ ปีละ ๑ ครั้ง	๓/๑	๓	๓.๒(๕)
๖	สตร.	หลักสูตรการพัฒนา บุคลากรของ มท./ สป.มท.	ระบบฐานข้อมูล หลักสูตรการพัฒนา บุคลากรของ มท./ สป.มท. (อยู่ระหว่าง การพัฒนา ระบบ ฐานข้อมูล ๒ หลักสูตร ได้แก่ ๑. หลักสูตรนักปกครอง ระดับสูง ๒. หลักสูตร พัฒนานักบริหาร ระดับกลาง)				๑. วิทยาลัย มหาดไทย (ผู้บริหารการ นำเข้าข้อมูล และใช้ ประโยชน์ใน การบริหาร จัดการ หลักสูตร) ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๐ , ๓๕๖๕๑ ๒. กลุ่มงาน พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๑, ๕๐๕๖๗	Database	รายปี	๓/๔	๓	-

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบการจัดเก็บ	ช่วงเวลาการจัดเก็บ	ยุทธศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
	สตร.	แผนการจัดการความรู้ประจำปีและผลการดำเนินงาน	ระบบเว็บไซต์การจัดการความรู้ (http://km. moi. go.th)			ข้อมูล ณ ปัจจุบัน	กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ ๕๐๕๖๕	Acrobat (PDF), Web Site	- ๖ เดือน - ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง	๓/๕	๓	๓.๑(๕)
		องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชนนักปฏิบัติ : CoPs)	ระบบเว็บไซต์จัดการกิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชนนักปฏิบัติ : CoPs (http://www.stabundamrong.go.th/web/CoPs_๖๔.html)			ข้อมูล ณ ปัจจุบัน	กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ ๕๐๕๖๕	Acrobat (PDF), Web Site	ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง	๓/๕	๓	๓.๑(๕)
		รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)	รายชื่อหนังสือ (https://library.moi. go.th/)				กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ ๕๐๕๖๕	Database, WEB Site	- ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง - ราย ๓ เดือน	๓/๔	๓	-
๗	สกม.	ข้อมูลด้านกฎหมายของ มท. และรายงานผลการปฏิบัติงานของ สกม.สป.	ระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย (มี Web Site/ กระดานข่าว ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สืบค้นง่าย) (http://www. law.moi.go.th/)				- กลุ่มงานร่างกฎหมาย ๕๐๔๖๗ - กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ๕๐๔๖๙ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๕๐๔๖๔	Database, Web Application	ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๔)

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทาง การดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบ การจัดเก็บ	ช่วงเวลา การ จัดเก็บ	ยุทธ ศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
๘	สกล.	ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย - โครงสร้างและ องค์ประกอบของ ก.ถ. - คณะอนุกรรมการฯ - โครงสร้างสำนักงาน - วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.ถ. - ยุทธศาสตร์การ ดำเนินการ - แผนปฏิบัติการ - ตัวชี้วัดและ เป้าหมาย ตามคำ รับรองการปฏิบัติ ราชการ - ผลงานสำคัญที่ ดำเนินการไปแล้ว	ข้อมูลหน่วยงาน (http://www. local.moi.go.th/ newweb๒๐๑๙/ web/department)				สำนักงาน ก.ถ. ๐ ๒๒๒๒ ๒๔๑๙, ๕๐๖๐๐	Web Site, Acrobat (PDF)	ทุก ช่วงเวลา ที่มีข้อมูล เปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๘)
		ภารกิจหน่วยงาน/ ผลการประชุม ประกอบด้วย - รายงานการประชุม ก.ถ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน - รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการ ใน ก.ถ. ทุกคณะจนถึง ปัจจุบัน - สรุปผลการ ประชุมก.ถ.	ภารกิจหน่วยงาน/ ผลการประชุม (http://www. local.moi.go.th/ newweb๒๐๑๙/ web/content/ mission_type)				สำนักงาน ก.ถ. ๐ ๒๒๒๒ ๒๔๑๙, ๕๐๖๐๐	Web Site, Acrobat (PDF)	ทุก ช่วงเวลา ที่มีข้อมูล เปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๘)

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบ การจัดเก็บ	ช่วงเวลา การ จัดเก็บ	ยุทธ ศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
	สกล.	<p>กฎหมาย/มาตรฐานกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ประกาศ ก.ถ. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เช่น - กำหนดมาตรฐานกลางการบริหาร - ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ - การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 	กฎหมาย/มาตรฐานกลาง (http://www.local.moi.go.th/newweb๒๐๑๙/web/content/index/law)				สำนักงาน ก.ถ. ๐ ๒๒๒๒ ๒๔๑๙, ๕๐๖๐๐	Web Site, Acrobat (PDF)	ทุกช่วงเวลาที่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๘)

ลำดับที่	หน่วย รับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทาง การดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบ การจัดเก็บ	ช่วงเวลา การ จัดเก็บ	ยุทธ ศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
	สภค.	<p>โครงการสำคัญตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน</p> <p>เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การ พัฒนาข้าราชการส่วน ท้องถิ่น - โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและสร้าง ความเข้มแข็ง ด้าน การบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น - โครงการศึกษาวิจัย เรื่องยุทธศาสตร์การ พัฒนาข้าราชการส่วน ท้องถิ่น - โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลส่วน ท้องถิ่น 	โครงการสำคัญ (http://www.local.moi.go.th/newweb2019/web/content/index/projects)				สำนักงาน ก.ธ. ๐ ๒๒๒๒ ๒๔๑๙, ๕๐๖๐๐	Web Site, Acrobat (PDF)	หลังจาก ดำเนิน งานแล้ว เสร็จ	๓/๔	๓	๓.๒(๘)

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทาง การดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบ การจัดเก็บ	ช่วงเวลา การ จัดเก็บ	ยุทธ ศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
		- โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหาร งานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - โครงการส่งเสริมการ จัดทำและปฏิบัติตาม มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม - โครงการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ตาม แผนปฏิบัติการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่นระบบจำแนก ตำแหน่งของ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นจากระบบซี เป็นระบบแห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘										
๙	ศสส.	โครงการที่เสนอให้ คณะกรรมการ จัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ของ มท.	ระบบการจัดการ คอมพิวเตอร์ของ กระทรวงมหาดไทย (http://๑๐๓.๒๘.๑๐๑.๑๐/project๕๕new/index.php)				กลุ่มพัฒนา และ มาตรฐานฯ กยส. ๕๑๔๒๙	Database, Web Appli- caiton	ข้อมูล มีการ เปลี่ยน แปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๑๒)

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทาง การดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบ การจัดเก็บ	ช่วงเวลา การ จัดเก็บ	ยุทธ ศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
	คสส.	- ข่าว ประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมสำคัญ ของ มท. - ข่าวประกวดราคา - กระดานข่าว	ระบบเว็บไซต์ของ กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)			ข้อมูล ณ ปัจจุบัน	กลุ่มพัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ กทส. ๕๐๖๖๓	WEB Appli- cation, Database MySQL	ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๑๒)
		- ข่าว ประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมสำคัญ ของ สป.มท. - ข่าวประกวดราคา - กระดานข่าว	ระบบเว็บไซต์ของ สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย (www.smoi.moi.go.th)			ข้อมูล ณ ปัจจุบัน	กลุ่มพัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ กทส. ๕๐๖๖๓	WEB Appli- cation, Database MySQL	ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๑๒)
		- ข่าว ประชาสัมพันธ์ - เรื่องน่าสนใจ - กระดานสนทนา	ระบบเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตของ กระทรวงมหาดไทย (http://moinet)			ข้อมูล ณ ปัจจุบัน	กลุ่มพัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ กทส. ๕๐๖๖๓	WEB Appli- cation, Database Access	ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๑๒)
		การรับ-ส่งหนังสือ ภายในหน่วยงานใน สังกัด สป.มท.	ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (http://e- saraban.moi.go.th)			เริ่มใช้ ๒ ธ.ค. ๖๒ (ดูแลด้านเทคนิค)	กลุ่มพัฒนา ระบบงาน สารสนเทศ กทส. ๕๑๑๓๙	Database, Web Appli- caiton	รายวัน	๓/๔	๓	๓.๒(๑๒)
		การจัดเก็บเอกสาร ที่สำคัญของ หน่วยงานในรูปแบบ เพิ่มข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง สามารถสืบค้น ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้	ระบบจัดเก็บและ ค้นหาเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ (http://e-docs. moi.go.th:๘๐๘๐/s hare/page/)			เริ่มใช้ ๒ ธ.ค. ๖๒ (ดูแลด้านเทคนิค)	กลุ่มพัฒนา ระบบงาน สารสนเทศ กทส. ๕๑๑๔๑	Database, Web Appli- caiton	รายวัน	๓/๔	๓	๓.๒(๑๒)

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบการจัดเก็บ	ช่วงเวลาการจัดเก็บ	ยุทธศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
	คสส.	การจองห้องประชุม	ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (http://e-meeting.moi.go.th)			เริ่มใช้ ๒ ธ.ค. ๖๒ (ดูแลด้านเทคนิค)	กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ กทส. ๕๑๑๓๙	Database, Web Application	ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๑๒)
		รายละเอียดของผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเพื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของ มท.	ระบบการลงทะเบียนการใช้อินเทอร์เน็ต (http://๑๐.๐.๒๒๒.๑๓/register.php)				ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กทส. ๕๑๔๔๔	WEB Application, Database MySQL	ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง	๓/๔, ๓/๖	๓	๓.๒(๑๒)
		ข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ระบบข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (http://testmoi.moi.go.th/satisfied/login.php)				เริ่มดำเนินการ ปี ๒๕๖๓	กลุ่มงานติดตามฯ ๕๑๑๒๙	Database, Web Application	๒ รอบ ต.ค. - มี.ค. และ เม.ย. - ก.ย.	๓/๔	๓
๑๐	สนผ.	ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามจัดการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงมหาดไทย	ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามจัดการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงมหาดไทย (http://ri-gisproject.moi.go.th)			ข้อมูล ปี ๒๕๖๑	กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ สนผ.สป. มท. ๕๐๕๑๔	Database, Web Application	รายปี	๑/๔	๓	-

ลำดับที่	หน่วย รับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทาง การดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบ การจัดเก็บ	ช่วงเวลา การ จัดเก็บ	ยุทธ ศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
๑๑	สบจ.	- ข้อมูลโครงการที่ได้รับ งบประมาณการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน เร่งด่วนของประชาชน - การดำเนินโครงการ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนเร่งด่วนของ ประชาชนหรือสนับสนุน การดำเนินงานตาม นโยบายรัฐบาลและวาระ แห่งชาติ ครอบคลุมใน ทุกด้าน จำแนกได้เป็น ๕ ด้าน (๑) ด้านการพัฒนา แหล่งน้ำ (๒) ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน (๓) ด้านสังคม/อาชีพ (๔) ด้านสิ่งแวดล้อม (๕) อื่นๆ - ข้อมูลประชาชน กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ ประโยชน์	ระบบรายงาน งบประมาณการ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชน : Citizen Emergency Budget Reporting System (CEBRS) (https://edw- app.moi.go.th/m oi_sso)			เริ่มดำเนินการ ปี ๒๕๖๓	กลุ่มงาน ส่งเสริม การบริหาร ราชการ จังหวัด ๕๐๔๓๖	Database, Web Appli- cation	บันทึก ข้อมูลโดย เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง สบจสป./ จัดเก็บ ข้อมูลจาก จังหวัด เป็นราย เดือน	๒/๔	๒	๓.๑(๓)

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ ยกเลิก	แนวทาง การดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบ การจัดเก็บ	ช่วงเวลา การ จัดเก็บ	ยุทธ ศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
๑๒	กสป.	การจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของหน่วยงานในรูปแบบแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้	ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. http://www.pssgroup.moi.go.th)				กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. ๕๐๒๔๕	Web Site	ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	-
๑๓	ต.ภ.มท.	กฎระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (http://www.auditor๐๒๑๖.moi.go.th)			ข้อมูล ณ ปัจจุบัน	กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ๕๐๖๒๗	Web Site	ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	-
๑๔	ต.ภ.สป.	- กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับ - คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน - แบบฟอร์มของทางราชการ	ระบบเว็บไซต์ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. (www.audit.moi.go.th)			ข้อมูล ณ ปัจจุบัน	กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ๕๐๖๓๐-๓	Web Site	ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๑๑)
๑๕	ป.ย.ป. มท.	การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองของกระทรวงมหาดไทย	ระบบฐานข้อมูลการขับเคลื่อน ป.ย.ป. มท. (http:// www.Stabundamrong.go.th/web/moireform.html)				- กลุ่ม ป.ย.ป. มท. - กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม ๕๐๕๓๔, ๕๐๗๕๔	Database	รายวัน	๑-๓ /๔	-	๓.๑(๑-๕), ๓.๒(๑-๑๔)

๑.๓ ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่ต้องการยกเลิก

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ยกเลิก	แนวทาง การดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบ การจัดเก็บ	ช่วงเวลา การจัดเก็บ	ยุทธ ศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
๑	กจ.	ระบบใบรับรอง การจ่าย เงินเดือน อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (e-Pay Slip)	ข้อมูลใบรับรอง เงินเดือน อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน		ยกเลิกข้อมูลลำดับที่ ๖ ระบบระบบใบรับรองการจ่าย เงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e- Pay Slip) เนื่องจาก ระบบ e- Pay Slip เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบสารสนเทศทรัพยากร บุคคลระดับกรมของ สป.มท. (DPS Version ๕) ที่ได้ เพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		กลุ่มงาน บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูล บุคคล ๕๐๓๖๒	Database, Web Appli- cation	ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๗)
๒	สตร.	ข้อมูลกระบวนการ สร้างคุณค่าและ สนับสนุนตาม ประเด็น ยุทธศาสตร์ พันธ กิจ และ ความ ต้องการของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของ สำนักงาน ปลัดกระทรวง มหาดไทย	ระบบฐานข้อมูล กระบวนการสร้างคุณค่า และสนับสนุนตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความ ต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของสำนักงาน ปลัดกระทรวง มหาดไทย (http://๑๐๓๒๘.๑๐๑.๑๐/pmqpb/login.php)				กลุ่มงานวิจัย และพัฒนา ๕๐๕๐๔	Database, Web Appli- cation	- ข้อมูลมี การ เปลี่ยนแปลง - ราย ๓ เดือน - รายปี	๓/๔	๓	-

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ข้อมูลที่เป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการปรับปรุง/ มีโครงการที่จะ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การปรับปรุง/ยกเลิก	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบ การจัดเก็บ	ช่วงเวลา การจัดเก็บ	ยุทธศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
๓	ศสส.	ข้อมูลหน่วยงาน ในสังกัด สป. มท.	ระบบสืบค้นข้อมูล หน่วยงานในสังกัด สำนักงาน ปลัดกระทรวง มหาดไทยเพื่อติดต่อ ราชการ (http://๑๐๓๒๘.๑๐๑.๑๐/moiict/service๕๕/index.asp)				กลุ่มพัฒนา และ มาตรฐานฯ กยส. ๕๑๔๒๙	Database, Web Appli- caiton	ข้อมูล ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๑๒)
๔	สนผ.	ข้อมูลตลาด ประชารัฐ	ระบบฐานข้อมูลผู้ ลงทะเบียน ผู้ประกอบการตลาด ประชารัฐ (http://๑๐๓.๒๘.๑๐๑.๑๐/marketpeoplegov/login.php)				กลุ่มงาน กิจการ พิเศษ ๐ ๒๖๒๒ ๒๔๔๓, ๕๐๘๙๑	Database, Web Appli- caiton	รายเดือน	๑/๔	๓	๓.๑(๓)

๒. ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่ต้องการพัฒนาใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	หน่วย รับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการพัฒนาใหม่/ มีโครงการที่จะ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การจัดทำใหม่	แนวทาง การดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบ การจัดเก็บ	ช่วงเวลา การ จัดเก็บ	ยุทธ ศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
๑	กจ.	ระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล ระดับกรม ของ สป.มท. (DPIS Version ๕)	๑) ระบบฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคล ของ สป.มท. (http://dpismoi.go.th/) ๒) ระบบใบรับรอง การจ่ายเงินเดือน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip) ๓) ระบบการบันทึก เวลาการปฏิบัติงาน เหลื่อมเวลาและการ ปฏิบัติงานนอก สถานที่ตั้งของส่วน ราชการ (Work from home)	การปรับปรุง ฐานข้อมูลด้าน ทรัพยากรบุคคล ของ สป.มท. เพื่อรองรับระบบ สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRIMS หรือ DPIS Version ๖)	เพื่อตอบสนอง การ ใช้งานด้าน ทรัพยากรบุคคล ที่หลากหลาย รองรับการใช้ งานบนMobile Device และสามารถ เชื่อมต่อเป็น ฐานข้อมูล บุคลากรภาครัฐ ของประเทศได้	๑)ประชุมเพื่อวง แผนการปรับปรุง ระบบจัดการ ฐานข้อมูลด้าน ทรัพยากรบุคคล ๒)ดำเนินการปรับปรุง และตรวจสอบฐาน ข้อมูลในระบบให้ ถูกต้องและมี ปัจจุบันก่อนถ่าย โอนข้อมูลไปสู่ระบบ DPIS version ใหม่ ๓)ดำเนินการถ่ายโอน ข้อมูลไปยังระบบ DPIS version ใหม่ ๔)ติดตามในระบบ ให้ข้าราชการในสังกัด สามารถเข้าไป ตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลได้ ด้วยตนเอง	กลุ่มงานบรรจุ แต่งตั้งและ ข้อมูลบุคคล ๕๐๖๙๖	Database, Web Appli- caiton	ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลง	๓/๔	๓	๓.๒(๗)

ลำดับที่	หน่วย รับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการพัฒนาใหม่/ มีโครงการที่จะ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การจัดทำใหม่	แนวทาง การดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบ การจัดเก็บ	ช่วงเวลา การ จัดเก็บ	ยุทธ ศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
๒	สน.	สมุดโทรศัพท์ มหาดไทย (E-book)	http://www.pr.moi.go.th/Edit_telephone๖๒/EbookTelMahadthaipdf			เริ่มดำเนินการ ปี ๒๕๖๓	กลุ่มงาน เผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ ๕๐๕๓๓	pdf	- ปีละ ๑ ครั้ง	๓/๑	๓	๓.๒(๕)
		สรุปข่าวประจำวัน กระทรวงมหาดไทย	http://www.pr.moi.go.th/Clippingnews.html				ฝ่ายข้อมูล การประชาสัมพันธ์ ๕๐๕๓๒	website	-ปรับปรุง ข้อมูล รายวัน	๓/๑	๓	๓.๒(๕)
๓	ศปช.	อำนาจการ ประสานงาน และ บูรณาการด้านการ ข่าวของกระทรวง ที่ อาจส่งผลกระทบต่อ ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง ภายใน รวมถึงการ ข่าวที่เกี่ยวกับการ ก่อการร้ายและ อาชญากรรม ข้ามชาติ	ข่าวประจำวัน ศปช. มท. (http://๑๐.๐.๒๒๔.๑๐/ioc/)		การรายงาน ข่าวกรอง เผ่า ระวัง ติดตาม รวบรวมข้อมูล ข่าวสารจัดทำ รายงาน เหตุการณ์ เหตุการณ์ เพื่อ สถานการณ์ เพื่อ สนับสนุน ผู้บริหาร ใช้เป็น ข้อมูลในการ ตัดสินใจเพื่อ ป้องกันและ แก้ไขปัญหาที่ ส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคง ภายในและความ สงบเรียบร้อย ของสังคมตาม อำนาจหน้าที่	- จัดเก็บ ฐานข้อมูลข่าว ประจำวันใน ระบบดิจิทัล และรับ-ส่ง ข่าวสารผ่าน ระบบดิจิทัล โดย พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่อง และ ทำให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ - เนื่องจากเป็น ข้อมูลด้านความ มั่นคง จึงจำกัด การเผยแพร่ และจัดเก็บ จัดเก็บในระบบ ฐานข้อมูล เท่านั้น	กลุ่มงานติดตาม และประสาน การข่าว ๕๐๖๓๐ ๐๒๒๒๑๐๘๑๘	- Microsoft Word, Acrobat (PDF) - อินเทอร์เน็ต ๑๐.๐.๒๒๔. ๑๐/ioc/	รายวัน, ข้อมูลมี การ เปลี่ยนแปลง ,ปรับปรุง แก้ไข	๓/ ๑-๗	๔	๓.๒(๒)

ลำดับที่	หน่วย รับผิดชอบ	ข้อมูลที่จำเป็น	ระบบฐานข้อมูล	ต้องการพัฒนาใหม่/ มีโครงการที่จะ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลหรือไม่ ปีงบประมาณใด	เหตุผล ความจำเป็นใน การจัดทำใหม่	แนวทาง การดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	รูปแบบ การจัดเก็บ	ช่วงเวลา การ จัดเก็บ	ยุทธ ศาสตร์ /IT	งานบริการ (หมวด ๓)	กระบวนการ (หมวด ๖)
๔	ศปท.	๑. ข้อมูลผู้แจ้งเรื่อง ร้องเรียน ๒. ข้อมูลผู้ถูก กล่าวหา ๓. รายละเอียด ข้อมูลการร้องเรียน การทุจริต	ระบบรับเรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ รัฐกระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ต้องการปรับปรุง ฐานข้อมูลให้ ถูกต้อง ครบถ้วน จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ต้องการปรับปรุง ข้อมูลเพิ่มเติมใน การร้องเรียนให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และระบบเข้าถึง ง่ายมากขึ้น	๑. ดำเนินการ ปรับปรุง ฐานข้อมูล ๒. ประชาสัมพันธ์ บุคลากรใน หน่วยงานและ ผู้รับบริการให้ รับทราบช่องทาง การร้องเรียนการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของ สป.มท.	ศูนย์ ปฏิบัติการ ต่อต้านการ ทุจริต มท. ๕๐๑๕๐-๒	ไฟล์ เอกสารทั้ง word Acrobat และ รูปภาพ	รายเดือน	๓/๓	๔	-

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔